

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, คาดระยะสั้นยังแข็งค่าหลังเงินไหลเข้าหนุน**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากเมื่อวานนี้ แต่ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทในระยะสั้น มีโอกาสแข็งค่าได้อีก จากการไหลเข้าของเงินลงทุน และแรงหนุนจากการแข็งค่าของสกุลเงินภูมิภาค

\*ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) เปิดเผยในรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book บ่งชี้ว่า สภาพอากาศที่เลวร้ายในพื้นที่ส่วนใหญ่ทั่วสหรัฐส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว หรือหดตัวลงในบางพื้นที่

\*ADP Employer Services เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 139,000 ในเดือนก.พ. ซึ่งน้อยกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 160,000 ตำแหน่ง และการจ้างงานในภาคเอกชนชะลอตัวลง

\*นักลงทุนคาดว่า การเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้ อาจออกมาน่าผิดหวัง ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า การจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 150,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ.

\*ยูโรอ่อนค่าในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย โดยร่วงลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลายสกุล ขณะที่นักลงทุนขายยูโรก่อนการประชุมของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในวันนี้ ซึ่งอาจจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงิน

\*มีกระแสข่าวว่า อีซีบีอาจจะผ่อนคลายนโยบายการเงิน ด้วยการยุติการดูดซับสภาพคล่องของโครงการซื้อพันธบัตร ซึ่งอาจจะทำให้มีเม็ดเงิน 1.75 แสนล้านยูโร เข้าสู่ระบบการเงิน ซึ่งน่าจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในเตอร์แบงก์ลดลง และอาจทำให้ยูโรร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์

\*ตลาดยังคงมีความวิตกกเกี่ยวกับยูเครน ขณะที่ความพยายามทางการทูตเพื่อยุติวิกฤตครั้งนี้ แทบที่จะไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนจนถึงขณะนี้

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.385 บาท

\*9.08 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.27/31 จาก 32.29/31 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.26/33 จาก 32.29/31 เมื่อวาน  
\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.50/52 จาก 102.30 เมื่อวาน  
\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3724/28 จาก 1.3732 เมื่อวาน

"ช่วงนี้บาทได้แรงหนุนจาก capital inflows ที่กลับเข้ามา และ  
ตัวเลขสหรัฐก็ไม่ค่อยดีเท่าไร ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับ regional"

ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ตรงตัวจากเมื่อวาน แต่ยังมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น  
ได้ในระยะสั้นๆ หลังได้แรงหนุนจากกระแสเงินลงทุนที่ไหลกลับเข้ามาในไทยในช่วงนี้  
 อีกทั้งข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐหลายตัว ก็ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด ทำให้  
ดอลลาร์อ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับสกุลเงินภูมิภาค โดยมองแนวต้านในวันนี้ไว้ที่ 32.20  
 และแนวรับที่ 32.40

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้